

Source :

บ้านเมือง

59450683

Date :

- 3 ต.ค. 2559

Page :

12

No :

ตำบลอุ้มจานخانรับตั้งโรงงานน้ำตาล

12 สกลนคร/ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ศาลาวัดบ้านสนาม บิน ต.อุ้มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร นายบุญชู อุ้มจันสา กำนัน ต.อุ้มจาน ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอกุสุมาลย์ พร้อม ผอ.อบ. และชาวบ้านกว่า 300 คน ได้มาเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น หรือประชาพิจารณ์กันเองของชาวบ้าน กรณีจะมีกลุ่มทุนเข้ามาซื้อที่ดินเพื่อจะก่อสร้างโรงงานน้ำตาลในพื้นที่ บ.สนามบิน ต.อุ้มจาน เรื่องนี้ทำให้แกนนำองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณสุขประชาชนบางคน ออกมาขวางและต่อต้านการก่อสร้างโรงงาน พร้อมทั้งโฆษณาชวนเชื่อต่อชาวบ้านว่าหากมีโรงงานอ้อยและน้ำตาลขึ้น จะทำให้สิ่งแวดล้อมเสีย ทั้งยังกระทบต่อลำน้ำอุ้มที่อยู่อีกๆ กับที่ตั้งของโรงงาน เพราะน้ำเสียจะไหลลงลำน้ำทำให้สัตว์น้ำตายลง นอกจากนี้จะมีการปล่อยควันพิษออกมาด้วย ส่วนถนนหนทางสัญจรไปมาก็จะเสียหาย เกิดอันตรายจากอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึง

บรรยากาศการทำประชาพิจารณ์กันเองครั้งนี้ มีการเขียนป้ายข้อความต่างๆ มีเจ้าหน้าที่ทหารจาก มทบ.29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา และ จนท.จากอำเภอ กุสุมาลย์ มาคอยสังเกตการณ์ด้วย ซึ่งหลังจากที่ กำนัน ต.อุ้มจาน กล่าวผลดีผลเสียของการก่อสร้าง

โรงงานแล้ว ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นของ ผอ.อบ.เกือบหมดทั้งตำบล และชาวบ้านที่ได้เดินทางไปดูงานที่โรงงานน้ำตาล ที่ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ แล้วกลับมาเล่าสิ่งที่ไปเห็นมาให้ชาวบ้านที่ไม่ได้ไปดูฟัง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชาพิจารณ์ มีตั้งแต่กลุ่มวัยรุ่นไปจนถึง วัยชรา ต่างวิพากษ์วิจารณ์ว่า สิ่งที่ได้ยินมาจากแกนนำองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณสุขประชาชน (NGO) ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง เพราะสิ่งที่ได้ไปเห็นกับตาไม่ได้ มีความเลวร้ายดังที่หัวหน้าเกรง ไม่มีการปล่อยน้ำเสีย ออกจากโรงงานแม้แต่หยดเดียว ทุกอย่างมีระบบ บำบัดครบถ้วน ไม่มีแม้แต่กะทั่งกลิ่นเหม็น

นางรัตนา ประทีภา ราษฎร บ.อุ้มจาน หมู่ 1 ต.อุ้มจาน กล่าวว่า ในความรูสึกที่ดีที่คนในชุมชนจะมีรายได้ ตามปกติชาวบ้านก็ทำนา หลังจากนั้นก็ไม่มีความรู้ได้ ก็อยู่บ้านเฉยๆ ส่วนน้องๆ ที่เรียนจบก็ไปทำงานที่กรุงเทพฯ แต่ถ้ามีแหล่งงานในชุมชนแล้ว ความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้น เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต ชาวบ้านก็ไม่ออกนอกพื้นที่เพราะมีงานในพื้นที่อยู่แล้ว ส่วนเรื่องสิ่งแวดล้อมก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะ นักวิชาการก็ควบคุมทั้งระบบ คงไม่ปล่อยให้กระทบกับสิ่งแวดล้อม แต่ควรจะมีเอกสารออกมาแจกจ่าย ให้กับชาวบ้านก็จะโอเค. ตอนนี้องงานยังไม่เกิดแต่

คิดไปก่อนว่าจะป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้ ไม่มีโรงงานก็ป่วยอยู่แล้ว ถ้ามันตรงไหนมีโรงงานคนทั่วไปก็ตายกันหมด ฉะนั้น คนที่ออกมาคัดค้านมีแค่ส่วนเดียว ซึ่งน้อยมากแล้วยังให้ข้อมูลชาวบ้านผิดๆ เทียบกับชาวบ้านผู้อยากได้โรงงานไม่ได้เลย

นายบุญชู อุ้มจันสา กำนัน ต.อุ้มจาน ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอกุสุมาลย์ กล่าวว่า ชาวบ้านที่นี้แทบทั้งหมด อยากให้มีโรงงานเพราะคุณภาพชีวิตจะได้ดีขึ้น จากการทำที่ได้ไปดูงานทุกส่วนของโรงงานแล้วรู้สึกมั่นใจมาก เพราะการบริหารจัดการค่อนข้างเป็นเลิศ ส่วนที่มีคนคัดค้านนี้. ตนเห็นว่าเขาคงจะไม่ได้ไปดูหรือไม่ได้เข้าไปศึกษาตัวที่จะมาสร้างว่าเป็นยังไง จึงมีแนวคิดที่เห็นต่าง เช่น หนักกระทบกับมลภาวะ กระทบกับน้ำ เป็นต้น ซึ่งจากการที่ตนกับชาวบ้านนับร้อยได้ไปดูมาแล้ว ไม่รู้สึกหนักใจอีกต่อไป ตนพร้อมกับผู้นำคนอื่นๆ ได้ไปศึกษาผลกระทบต่างๆ แล้ว เห็นว่าไม่มีผลกระทบใดๆ ที่จะมาต่อชาวบ้าน อีกอย่างมี พร.บ.อ้อยและน้ำตาลควบคุมอยู่ ทางโรงงานไม่น่าจะปล่อยให้กระทบกับการก่อสร้างโรงงานอย่างแน่นอน อ้อยและน้ำตาลเป็นสิ่งใหม่ ส่วนใหญ่ชาวบ้าน อ.กุสุมาลย์ จะทำนา คราวนี้จะได้แบ่งพื้นที่มาปลูกอ้อยบ้าง